



จดหมายข่าว

พระวารุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY



ผลิตโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 4400 โทรศัพท์ 043-722118-9

www.rmu.ac.th

ปีที่ 50 ฉบับที่ 002 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรม. จัดแถลงข่าวเปิด “โครงการพัฒนาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้”

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์นริศ ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิด “โครงการพัฒนาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพิ่มทักษะ พัฒนาอาชีพ ถอดบทเรียน และขยายผลให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 4 หลักสูตร จากคณะผู้วิจัยซึ่งเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาออกแบบหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการเลี้ยงปลาและปลูกพืชระบบอควาโปนิคส์ หลักสูตรการปลูกสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจ หลักสูตรการเพาะเห็ดครบวงจร และหลักสูตรเกษตรแบบผสมผสาน

แผนการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะต้นน้ำ มีการสำรวจความต้องการและความจำเป็นของชุมชน จากผลกระทบของโควิด-19 แล้วนำมาออกแบบหลักสูตร ระยะกลางน้ำ อบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ และระยะปลายน้ำ ทำการถอดบทเรียนต้นแบบขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียงโดยวิทยากรตัวคุณ กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ คือพื้นที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และในพื้นที่ภาคใต้ 10 จังหวัด ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อสม. เกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์การเกษตร และกลุ่ม OTOP 3,300 กลุ่ม จำนวน 33,000 คน เน้นฝึกปฏิบัติ สร้างระบบพี่เลี้ยงในการขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยในพิธีแถลงข่าว ได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ประสานงานในพื้นที่ สื่อมวลชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมในการแถลงข่าวในครั้งนี้

คลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสบู่สมุนไพร พื้นที่บ้านส่องเหนือ

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมอบรม การทำสบู่สมุนไพร ภายใต้โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี พื้นที่วิสาหกิจชุมชนบ้านส่อง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ทองดอนเปียง ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการทำสบู่จากสมุนไพรในชุมชน ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และนายสมศักดิ์ จำปีหอม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP หรือ Good Agricultural Practice และการตรวจรับรองมาตรฐานพืชอินทรีย์

โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้วิสาหกิจชุมชนสามารถทำการแปรรูปผลผลิตสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับชุมชนต่อยอดสู่การเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และหาแนวทางส่งเสริมกระบวนการตลาด อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพของผลผลิตสมุนไพรในชุมชน ผ่านกระบวนการเข้าตรวจรับมาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์ จนสามารถนำไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

มรม. จัดปฐมนิเทศและอบรมนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม Theater อาคารฉลองครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์ภูษิต บุญทองเถิง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวต้อนรับและเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษา และการรายงานตัว ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมแนะนำคณาจารย์และบรรยายพิเศษ โดย ผ.ศ.ไชยยันต์ สุกุลไทย รองอธิการบดี กล่าวรายงาน สำหรับการปฐมนิเทศและอบรมนักศึกษาใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ให้นักศึกษาได้ทราบระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้ง กระบวนการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อให้ให้นักศึกษาทราบถึงบทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหาร นักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการปรับตัวในช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่อย่างมีความสุขและประสบผลสำเร็จในการศึกษา ตามหลักสูตร

พิธีปฐมนิเทศและอบรมนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศ จำนวนทั้งสิ้น 375 คน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา” ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทิร ร้อยโท วัฒนชัย จันทชุม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน, “แนวทางและขั้นตอนการชำระเงินของนักศึกษา” อาจารย์อมร โททำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินการคลัง, เรื่อง “แนวทางและขั้นตอนการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไปรมา เที่ยงราช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, และแนะนำงานกิจการนักศึกษา โดยนางรัตนาภรณ์ ลินเฮาว ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และคณะ



คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 2 รุ่น

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุม Conference room 2 คณะวิทยาการจัดการ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์อนุสรณ์ ภูสินแก่น รองคณบดีฝ่ายบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ แจ้งว่า คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ในระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เป็นรุ่น 1 และวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เป็นรุ่น 2 การพัฒนาบุคลากรถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นในทิศทางเดียวกัน การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะครุศาสตร์ ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายสนับสนุนขึ้น เพื่อเสริมสร้างพลังกาย พลังใจให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับในการเข้าร่วมโครงการ ไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวารี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีอาจารย์ บงกชรัตน์ ภูพันนา และคณะ เป็นวิทยากร

